
Skipulags- og umhverfisnefnd 

Fjallabyggð 

 

Efni: Ósk um yfirlit yfir sorphirðu í Fjallabyggð 

 

Undirritaður óskar hér með eftir að fá upplýsingar um eftirtalda þætti í sorphirðu í Fjallabyggð 

síðastliðin 5 ár;  

a) Hversu mikið magn hefur farið til urðunar (almennt sorp )  

b) Hversu mikið hefur farið í lífrænan úrgang 

c) Í endurvinnslu 

Óskað er eftir því að fá ofangreindar upplýsingar skipt niður á hvert ár og bæjarkjarnanna. 

Einnig hver er kostnaður sveitarfélagins við sorphirðu og förgun á sama tímabili, pr. ár. 

 

Ólafsfirði, 8. Júlí 2019 

Helgi Jóhannsson 

nefndarmaður í Skipulags- og umhverfisnefnd. 

 


